

SINH THỜI BÁC HỒ ĐẾN ĐỘNG VIÊN CÁC ĐẠI HỘI THỂ THAO CỦA NƯỚC TA

Trương Quốc Uyên⁽¹⁾

Bác Hồ rất quan tâm tới các hoạt động thể dục thể thao nói chung, đại hội thể thao của nước ta nói riêng. Sinh thời Người đã đến động viên 02 Đại hội thể thao của nước ta tổ chức tại Thành phố Hà Nội.

Những năm đất nước Việt Nam bị chia cắt thành 2 miền: Miền Bắc và Miền Nam. Miền Bắc trong bối cảnh hòa bình, xây dựng xã hội mới, vào những năm trước khi cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Ngành Thể dục thể thao Việt Nam và Ngành Thể dục thể thao Thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công tốt đẹp các đại hội thể thao quan trọng, trong đó có Đại hội Bơi thiếu niên toàn miền Bắc lần thứ nhất và Đại hội thể thao Thủ đô Hà Nội lần thứ nhất. Bác Hồ đã đến động viên hai Đại hội thể thao này. Ban Tổ chức, các Đoàn vận động viên, các đại biểu và khán giả tại Đại hội vô cùng phấn khởi. Hai sự kiện lịch sử này là niềm vinh dự cho thể thao nước ta.

Bác Hồ đến động viên Đại hội Bơi thiếu niên toàn Miền Bắc lần thứ nhất.

Vào thượng tuần tháng 9 năm 1958, Ban Thể dục thể thao Trung ương tổ chức Đại hội Bơi thiếu niên toàn Miền Bắc lần thứ nhất tại bể bơi Ba Đình, Hà Nội. Đại hội này có tất cả 59 vận động viên (VĐV) nam và nữ tiêu biểu của các thành phố, tỉnh như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, các khu Việt Bắc, Tây Bắc tham gia thi đấu. Bác Hồ đã đến động viên các VĐV thiếu niên thi bơi.

Vào buổi tối ngày 15 tháng 8 năm 1958 âm lịch, trăng sáng như gương, Bác Hồ đến bể bơi Ba Đình, Hà Nội. Ban tổ chức Đại hội vô cùng phấn khởi, rất vinh dự được đón tiếp Bác và báo cáo với Người về tình hình thi bơi của các VĐV thiếu niên những ngày vừa qua diễn ra rất tốt đẹp. Bác Hồ phấn khởi, bước vào hội trường cạnh bể bơi Ba Đình vui Tết Trung thu với các cháu VĐV thiếu niên của các tỉnh,

thành phố đang tham dự Đại hội Bơi này. Các cháu VĐV thiếu niên vô cùng phấn khởi, đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt chào đón Bác Hồ. Người bảo các cháu VĐV ngồi xuống rồi kể cho các cháu nghe về những vận động viên thiếu niên bơi nổi tiếng của nước ngoài.

Thông qua báo chí và đài phát thanh trong nước và ngoài nước, Bác Hồ đã biết được các cuộc thi đấu thể thao quốc tế của lứa tuổi thiếu niên các quốc gia trên thế giới, trong đó có môn Bơi. Để khuyến khích, động viên thiếu niên Việt Nam phấn đấu trở thành những tài năng Bơi, Bác Hồ đã kể cho các cháu nghe về những VĐV Bơi thiếu niên của nước Australia, tiêu biểu là 2 anh em John và Lisa Konrads. Người anh 15 tuổi, người em mới 14 tuổi đã tham gia thi Bơi tại đấu trường quốc tế có nhiều nước mạnh về thể thao của phương Tây. Hai anh em đã quyết chí thi đấu, giành được những thành tích tốt đẹp, phá kỷ lục thế giới về Bơi lứa tuổi thiếu niên. Bác Hồ còn kể cho các cháu nghe về một VĐV khác cũng của đất nước Australia, tên là Myray Rose 17 tuổi. Với sự nỗ lực tập luyện và quyết tâm trong thi đấu Myray Rose đã giành được hai huy chương vàng cự ly 400m và cự ly 1500m Bơi trườn sấp tại Melbourne, Australia diễn ra từ ngày 22 tháng 11 năm 1956 đến ngày 8 tháng 12 năm 1956. Kể xong Người hỏi các cháu VĐV:

Các cháu có hăng hái thi đua với nhau quyết tâm tập luyện và thi đấu có kết quả tốt đẹp không nào?

Tất cả các VĐV thiếu niên đồng thanh trả lời:

- Thưa Bác, chúng cháu sẽ quyết tâm thi đua tập luyện và thi đấu giành được kết quả tốt đẹp ạ!

Bác Hồ rất vui và căn dặn các cháu vận động viên rằng:

⁽¹⁾ Nhà nghiên cứu, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh



Đại hội thể thao toàn quốc là một sự kiện thể thao lớn cấp quốc gia của Việt Nam được tổ chức định kỳ 4 năm một lần

- Các cháu tiếp tục thi đấu có kết quả tốt đẹp. Sau Đại hội này các cháu về các tỉnh, thành phố cố gắng tập luyện hơn nữa để ngày càng tiến bộ. Các cháu là tương lai của thể thao nước nhà.

Tất cả các VĐV thiếu niên đồng thanh:

- Thưa Bác, chúng cháu sẽ thực hiện lời Bác dạy ạ!

Được Bác Hồ đến động viên, Đại hội Bơi thiếu niên toàn Miền Bắc lần thứ nhất đã thành công rất tốt đẹp. Tất cả các VĐV thiếu niên của các tỉnh, thành phố, các khu tham dự, sau khi kết thúc Đại hội, đã về các địa phương, cơ sở tích cực tiếp tục học văn hóa và không ngừng thực hiện lời Bác Hồ dạy, cố gắng nâng cao ý chí tập luyện môn Bơi. Gần bốn năm sau, đa số VĐV thiếu niên ấy đã trở thành những VĐV môn Bơi tiêu biểu như: Trương Triệu Oanh, Nguyễn Chí Lập, Hoàng Vàng, Trương Ngư, Cao Thanh Yên, Nguyễn Hải Đường, Nguyễn Bội Ngọc, Trương Ngọc Thành... Họ là những VĐV, kiện tướng cấp Quốc gia, dành được nhiều huy chương vàng, bạc tại đấu trường quốc gia, quốc tế.

Bác Hồ đến dự Lễ bế mạc Đại hội thể thao của Thành phố Hà Nội lần thứ nhất.

Đại hội thể thao lần thứ nhất của Thành phố Hà Nội được chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội có hàng trăm VĐV nam,

nữ của hàng chục đoàn thể thao của các cơ quan, xí nghiệp, trường học, của các đơn vị Quân đội, Công an nhân dân. Bác Hồ đã dành thời gian đến dự Lễ bế mạc Đại hội này.

Sáng chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 1961, Bác Hồ đến dự Lễ bế mạc Đại hội thể thao của Thành phố Hà Nội tại sân vận động Hàng Đẫy. Người cùng với các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước như: Lê Duẩn, Tố Hữu,...ngồi trên khán đài A xem các đoàn VĐV diễu hành trên đường chạy quanh sân vận động. Bác Hồ đưa một bó hoa tươi thắm cho người thư ký xuống tặng Đoàn nữ VĐV Quân đội đang đi diễu hành phía trước khán đài A.

Kết thúc phần diễu hành, lần lượt các đoàn VĐV tập trung giữa sân vận động đối diện khán đài A. Sau bản báo cáo tổng kết của ông Trưởng ban tổ chức Đại hội là phần tặng thưởng các đoàn VĐV và các VĐV dành được những thành tích nổi bật nhất, nhì, ba trong thi đấu các môn thể thao. Các đoàn và những VĐV được khen thưởng tiến lên đứng thành hàng ngang trên sân vận động. Từ trên khu ghế đặc biệt ở khán đài A, Bác Hồ bước nhanh xuống sân vận động thân mật bắt tay người phụ trách các đoàn và những VĐV được khen thưởng. Người đã đến bắt tay một nữ VĐV tên là Nguyễn Thị Nga, Đội

trưởng Đội Bóng chuyên nữ Khối các Cơ quan Trung ương, dành giải nhất môn Bóng chuyên nữ tại Đại hội. Bác Hồ hỏi nữ Đội trưởng Bóng chuyên Nguyễn Thị Nga:

- Thanh niên các cháu tập thể dục buổi sáng và Bóng chuyên thường xuyên không?

Nữ đội trưởng Bóng chuyên Nguyễn Thị Nga rất xúc động trả lời:

- Thưa Bác! Thanh niên Khối Cơ quan

Trung ương tập thể dục buổi sáng thường xuyên theo lời Bác khuyên toàn thể đồng bào tập thể dục để “Dân cường quốc thịnh” trong bài báo Bác viết vào ngày 27 tháng 3 năm 1946 ạ! Về Bóng chuyên, thanh niên Khối Cơ quan Trung ương thành lập được nhiều đội Bóng chuyên nam và nữ. Buổi chiều nào cũng vậy, sau giờ làm việc các đội Bóng chuyên nam và nữ đều tập luyện và giao hữu rất sôi nổi ạ!

Bác Hồ vui vẻ khen:

- Thế là tốt!

Sau khi hỏi chuyện nữ Đội trưởng Bóng chuyên Nguyễn Thị Nga, Bác Hồ đi đến hỏi chuyện nữ VĐV Điền kinh Lâm Minh Thủy, dân tộc Hơrê quê BaTơ, Quảng Ngãi, thuộc Đoàn thể thao Trường Dân tộc Trung ương, vóc người cao, khỏe mạnh. Tại Đại hội thể thao này, nữ VĐV Lâm Minh Thủy thi đấu dành huy chương các nội dung như: Chạy 1500m dành được huy chương vàng, Đẩy tạ dành được huy chương vàng và Phóng lao dành được huy chương bạc. Bác Hồ khen ngợi nữ VĐV Điền kinh Lâm Minh Thủy thi đấu xuất sắc, dành được những thành tích rất tốt đẹp. Người căn dặn nữ VĐV này hãy cố gắng học văn hóa cho tốt, tiếp tục phát huy kỹ năng, tinh thần, ý chí tự tập luyện và thi đấu tốt hơn nữa. Nữ VĐV Lâm Minh Thủy vô cùng xúc động, vâng lời Bác Hồ dạy bảo.

Sau Đại hội thể thao của Thành phố Hà Nội lần thứ nhất này, Lâm Minh Thủy trở về Trường



Bơi lội là một trong những môn thể thao được tổ chức ở hầu hết các Đại hội Thể dục thể thao các tỉnh, thành và toàn quốc

Dân tộc Trung ương rất tích cực làm theo lời Bác Hồ dạy. Vài tháng sau, VĐV Lâm Minh Thủy được chuyển về Trường Huấn luyện kỹ thuật thể thao Trung ương ở Nhôn, Hà Nội, được đào tạo trở thành VĐV cấp Quốc gia trong Đội tuyển Điền kinh do huấn luyện viên Bùi Tử Liêm phụ trách, thuộc Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội GANEFO năm 1966— Đại hội thể thao của các lực lượng mới trỗi dậy ở Châu Á, tổ chức ở Thủ đô Phnom Penh, Vương Quốc Campuchia. Tại Đại hội này, VĐV Lâm Minh Thủy dành được huy chương Bạc nội dung chạy tiếp sức 400m nữ cùng với ba nữ VĐV khác.

Đại hội thể thao của Thành phố Hà Nội lần thứ nhất thành công tốt đẹp. Rất vinh dự cho Đại hội đã được Bác Hồ và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Lễ tổng kết Đại hội. VĐV các đoàn thể thao rất phấn khởi, sau Đại hội này các VĐV trở về đơn vị, cơ quan, trường học, xí nghiệp càng tích cực tập luyện phát triển phong trào TDTT, trong đó có các môn thể thao họ đã tham gia thi đấu.

Sinh thời Bác Hồ đến động viên hai Đại hội thể thao trên. Đây là những sự kiện lịch sử rất quan trọng, vô vùng quý báu. Những sự kiện lịch sử này ngày càng khắc sâu dấu ấn trong lĩnh vực TDTT nói chung, Đại hội thể thao nói riêng của đất nước và của Thành phố Hà Nội.

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO

4. Trương Quốc Uyên

Sinh thời Bác Hồ đến động viên các đại hội thể thao của nước ta

7. Trương Anh Tuấn

Cần tập trung nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức xã hội và xã hội nghề nghiệp về thể dục thể thao

BÀI BÁO KHOA HỌC

9. Ngô Ích Linh

Thực trạng công tác huấn luyện chạy 3000m vũ trang vượt chướng ngại vật của học viên năm thứ 2, Trường Sĩ quan lục quân 1

17. Nguyễn Tiên Phong

Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam sinh viên Câu lạc bộ Cầu lông Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên

21. Nguyễn Công Hào

Đánh giá thực trạng công tác huấn luyện nội dung vượt vật cản của học viên năm thứ 2, Trường Sĩ quan lục quân 1

28. Trần Quân

Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ đòn tay cho nam vận động viên Muay lữa tuổi 14-15 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Công an nhân dân

33. Mai Thị Phương Liên; Nguyễn Lê Việt Phong

Đặc điểm hình thái, chức năng và thể lực chuyên môn của vận động viên Karate nam lữa tuổi 13-14, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

38. Trần Anh Dũng

Nghiên cứu tiềm năng thực hiện chủ trương xã hội hóa thể dục thể thao trong các Trường Trung học phổ thông Thành phố Tuyên Quang

48. Vũ Thị Hiền; Bùi Thị Thoa

Diễn biến hình thái, chức năng tâm sinh lý và thể lực chuyên môn của nam vận động viên Karate lữa tuổi 13-14, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội sau 01 năm tập luyện

54. Lý Tú Linh; Nguyễn Lê Việt Phong

Nghiên cứu giải pháp phát triển phong trào tập luyện Cầu lông ngoại khóa của học sinh Trường Trung học phổ thông Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội

59. Ngô Hữu Hà

Lựa chọn giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học môn Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Điện lực

64. Vũ Đức Lai; Lê Việt Hà

Lựa chọn bài tập phát triển thể lực chung cho nam sinh viên năm thứ nhất Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT Hà Nội

TIN TỨC - SỰ KIỆN VÀ NHÂN VẬT

68. Nhật Minh

Khung trình độ Quốc gia Việt Nam đối với các trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ

THEORY AND PRACTICE OF SPORTS

4. Truong Quoc Uyen

During his life, Uncle Ho came to encourage our country's sports festivals

7. Truong Anh Tuan

Focus on improving the operational capacity of social organizations and vocational societies on physical training and sports

ARTICLES

9. Ngo Ich Linh

Current status of 3000m armed obstacle course training for second year students, Army Officer School 1

17. Nguyen Tien Phong

Choosing speed strength development exercises for male students of the Badminton Club of the University of Economics and Business Administration - Thai Nguyen University

21. Nguyen Cong Hao

Evaluation of the current status of obstacle course training for second-year students, Army Officer School 1

28. Tran Quan

Choosing exercises to develop arm strength and speed for male Muay athletes aged 14-15 People's Police Sports Training and Competition Center

33. Mai Thi Phuong Lien; Nguyen Le Viet Phong

Morphological, functional and physical characteristics of male Karate athletes aged 13-14, Long Bien District, Hanoi City

38. Tran Anh Dung

Research on the potential of implementing the policy of socializing physical education and sports in high schools in Tuyen Quang city

48. Vu Thi Hien; Bui Thi Thoa

Morphological changes, psychophysiological functions and professional physical strength of male Karate athletes aged 13-14, Long Bien District, Hanoi City after 01 year of training

54. Ly Tu Linh; Nguyen Le Viet Phong

NResearch on solutions to develop the extracurricular badminton training movement of students at Thach Ban High School, Long Bien, Hanoi

59. Ngo Huu Ha

Choosing solutions to improve the effectiveness of teaching and learning Physical Education for students at the University of Electricity

64. Vu Duc Lai; Le Viet Ha

Choosing general physical development exercises for first - year male students of Information Technology at FPT University Hanoi

NEWS - EVENTS AND PEOPLE

68. Nhat Minh

Vietnam National Qualifications Framework for Master and Doctor degrees



Tạp chí KHOA HỌC

ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO

JOURNAL OF SCIENTIFIC TRAINING AND SPORTS COACHING

Ministry of Culture, Sports and Tourism - Bac Ninh Sport University

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

**SỐ 4 - 2024
(4)**

